

Biến đất thành “vàng”



Nông dân xã Dân Chủ (Hưng Hà) trồng dưa xuất khẩu.

Trong khi một bộ phận nông dân không thiết tha với đồng ruộng thì ở Hưng Hà có những nông dân biến đất thành “vàng” từ tích tụ ruộng đất. Cảnh đồng thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai từng là nơi lý tưởng cho cỏ dại và chuột thì giờ đây, dưới bàn tay, khối óc và tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh Phạm Minh Ngọc, một màu xanh ngút ngàn của cây ăn quả, trang trại nuôi bò 3B và nuôi chồn đang mang lại giá trị hàng tỷ đồng mỗi năm.



Trang trại nuôi bò của gia đình anh Phạm Minh Ngọc.

Năm 2016, anh Ngọc nhận chuyển nhượng 2ha đất khó canh tác của nông dân chuyển sang trồng

cỏ voi, xây dựng trang trại nuôi bò, trồng cây ăn quả, nuôi chim bồ câu, gà thương phẩm. Thời gian đầu chuyển đổi gặp không ít khó khăn, đóng ruộng xa

mặt ruộng, tiến hành cải tạo đất, đầu tư kinh phí làm gần 500m đường bê tông ra trang trại. Đồng thời, đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố nuôi 80 con bò 3B, bò Úc và nuôi chồn. Đến nay, trang trại của anh tạo việc làm cho 8 - 10 lao động, thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Nhiều người nhượng ruộng cho anh giờ lại được anh thuê làm nhân công. Chứng kiến thửa ruộng cấy lúa kém hiệu quả của gia đình giờ đã cho thu nhập tiền tỷ, bà Lê Thị Thiết, thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai phấn khởi: Trước, đây là vùng đất bỏ hoang nhưng anh Ngọc đã chuyển đổi để trồng cỏ nuôi bò, bước đầu có thành công, chúng tôi mừng cho anh, vậy là bao năm vất vả đã cho thu nhập.

Cùng với anh Phạm Minh Ngọc, anh Bùi Văn Vũ ở thôn Thọ Phú, xã Hồng Minh được coi là người tiên phong trong tích tụ ruộng đất của huyện Hưng Hà. Là Giám đốc HTX DVNN xã nên anh luôn trăn trở làm gì và làm như thế nào để không lãng phí đất sản xuất. Từ suy nghĩ đó, năm 2016 anh quyết định thuê 25ha ruộng của 614 hộ dân thuộc các thôn Minh Xuyên, Tịnh Xuyên, Tịnh Thủy, Cổ Trại chuyển sang thực hiện luân canh 2 vụ màu, 1 vụ lúa. Vụ màu anh trồng khoai tây, bắp cải, bí xanh, bí đỏ bán cho các siêu thị lớn; vụ lúa anh cấy lúa cao sản. Để giảm chi phí sản xuất và giảm sức lao động, anh đã đầu tư

kinh phí làm kho lạnh, mua máy làm đất, máy phun thuốc sâu, thuốc cỏ, máy rắc phân. Tất cả đều cơ giới hóa. Đặc biệt, với vụ mùa này, anh cấy 50 mẫu giống lúa Đài thơm 8 theo công nghệ cao, không sử dụng phân bón hóa học, thu hoạch 2 tạ/sào, trừ chi phí anh thu lãi 200.000 đồng/sào, và với 50 mẫu lúa anh thu lãi 100 triệu đồng/vụ. Sau thu hoạch lúa, anh tập trung trồng cây vụ đông, ước tính mỗi sào cho thu nhập 1 triệu đồng/vụ.

Tích tụ ruộng đất, anh Bùi Văn Vũ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, nhất là những lao động quá tuổi tham gia sản xuất tại các công ty, xí nghiệp.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Đến nay huyện có 26 xã, thị trấn thực hiện tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gần 580ha, chiếm 5% diện tích đất canh tác toàn huyện, tập trung vào 476 cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất. Trong đó có trên 160 hộ gia đình, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất với quy mô từ 1ha trở lên. Các mô hình tích tụ ruộng đất đã bước đầu cho thu nhập và mang lại hiệu quả kinh tế cao và đã có những cánh đồng vàng trĩu giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ. Điển hình như mô hình thuê 27ha đất

trồng cam của anh Nguyễn Công Yêu, xã Cộng Hòa; mô hình trồng bí xanh của anh Đỗ Gia Hưng, xã Chí Hòa... cho thu nhập bình quân từ 200 - 600 triệu đồng/năm. Có thể khẳng định, tích tụ ruộng đất là hướng đi đúng, trúng, đáp ứng lòng mong mỏi của người nông dân vùng đất cổ thuần nông.

Tích tụ ruộng đất là hướng đi tất yếu để hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Do vậy, trong đề án đổi mới cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, chủ trương của huyện Hưng Hà là khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê đất, mượn đất phát triển trồng trọt, chăn nuôi, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Với những cơ chế phù hợp, huyện Hưng Hà sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân, doanh nghiệp yên tâm thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nông sản, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao thu nhập. Tích tụ ruộng đất chính là cơ hội để những nông dân biết làm ăn có thể vươn đến cuộc sống thịnh vượng hơn trên chính mảnh đất quê hương.

TRÚC LÀNH
(Đài TTTH Hưng Hà)

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Từ ngày 1/11/2019, không tiếp nhận hồ sơ giấy khi cấp phép kinh doanh nhập khẩu ô tô



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (tại địa chỉ <http://online.moit.gov.vn>) ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu kể từ ngày 1/10/2019.

Cụ thể, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm:

1. Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
2. Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
3. Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam;
5. Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
6. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/11/2019, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục nói trên tại địa chỉ <http://online.moit.gov.vn>, không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính nêu trên.

Những vướng mắc hoặc khó khăn phát sinh liên quan đến việc áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nghị liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp theo địa chỉ: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024.2220.5445, thư điện tử: huongnth@moit.gov.vn.

10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 33 tỷ USD



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt 59,1 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 33,18 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018; nhập khẩu đạt 25,9 tỷ USD, giảm 0,5%.

Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 7,3 tỷ USD, cao hơn 664 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, ngành nông nghiệp có 6 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu hơn 2 tỷ USD. Trong 10 tháng qua, nhóm lâm sản vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,04 tỷ USD, tăng 18,8%.

Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2018, nhóm nông sản chính giảm 7,4%, ước đạt 15,25 tỷ USD, chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu; thủy sản ước đạt 7,06 tỷ USD, giảm 2,4%, tỷ trọng chiếm 21,3%. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam, chiếm tỷ trọng 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; tiếp đến là Mỹ chiếm 21,7%; EU chiếm 11,9%; ASEAN chiếm 10,3%.

Cùng với nhiều giống lúa chất lượng, mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã nghiên cứu, chọn tạo ra giống ngô nếp TBM18 với năng suất, chất lượng cao, hứa hẹn là giống triển vọng, giúp nông dân tăng năng suất và thu nhập. Sau 4 vụ đưa vào trồng thử nghiệm trên vùng đất bãi ở xã Điệp Nông (Hưng Hà), đến nay, giống ngô nếp TBM18 đã cho người nông dân “mắt thấy, tai nghe” về năng suất, chất lượng, mang đến thu nhập cao cho bà con. Bà Nguyễn Thị Lương chia sẻ: Đây là vụ thứ ba gia đình tôi trồng giống ngô nếp TBM18. Thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ 62 - 65 ngày ngô đã cho thu hoạch. Giá bán giống ngô này tại ruộng cũng cao hơn các loại ngô khác. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu được từ 4 - 4,5 triệu đồng/sào, hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 - 2 lần so với cấy lúa.

TBM18 - giống ngô mới chất lượng



Mô hình trồng ngô nếp TBM18 của gia đình bà Nguyễn Thị Lương, xã Điệp Nông (Hưng Hà).

nhiều giống ngô về trồng song các giống này năng suất chưa cao. Khi biết đến giống ngô nếp TBM18 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed lai tạo, HTX SXKD DVNN xã Điệp Nông đã liên kết với Công ty tổ chức thực hiện mô hình trồng thử nghiệm. Qua đánh giá cho thấy, giống ngô nếp TBM18 có đặc tính ngắn ngày, trồng

vụ hè thu 62 ngày cho thu hoạch, ngoài ra cây còn chống chịu được sâu bệnh, chịu nhiệt, chịu hạn, phát triển tốt. Theo lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện ngô nếp TBM18 có bộ lá khỏe, xanh đậm, giai đoạn cây con ngô sinh trưởng khỏe; nếu được trồng với mật độ phù hợp kết hợp chăm sóc tốt cây sinh trưởng nhanh, cho bắp to, đồng đều; hạt

ngô ăn dẻo, ngọt, thơm. Khi thu hoạch, thân và lá còn xanh có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Bình quân chiều dài bắp ngô từ 18 - 20cm, năng suất đạt từ 17 - 20 tấn/ha. Với những ưu điểm về đặc tính nông học, giống ngô nếp TBM18 hứa hẹn sẽ là giống ngô được nông dân tin dùng rộng rãi trong thời gian tới.

Ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Điệp Nông (Hưng Hà)



Ở vụ sản xuất này, mặc dù điều kiện trồng trọt tại địa phương còn hạn chế, nắng hạn nhiều, ngô trồng ngoài bãi ít nước tưới song năng suất vẫn đạt cao (19 tấn/ha). Với đặc tính phù hợp, năng suất, chất lượng cao, nông dân địa phương mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng giống ngô nếp TBM18 ở những vụ

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTXNN Vũ Văn (Vũ Thư)



nhằm giúp bà con tăng thu nhập và làm phong phú thêm bộ giống phục vụ sản xuất.

MAI THƯ

Hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng

Phát huy thế mạnh của địa phương, bà con các xã ven biển huyện Tiên Hải không chỉ khai thác các loại hải sản tự nhiên mà nhiều hộ dân còn mạnh dạn đầu tư vốn để đào ao, đắp đê nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là gia đình ông Bùi Văn Vọng ở thôn Tân Hưng 1, xã Nam Thắng thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi tôm thẻ chân trắng.

Trước đây, cũng giống như nhiều hộ dân khác ở địa phương, kinh tế gia đình ông Vọng chỉ trông vào mấy sào ruộng nên hết sức khó khăn. Khi địa phương có chủ trương chuyển đổi diện tích canh

tác kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, ông Vọng đã tham gia và nuôi thả các loại cá truyền thống nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy bà con nhiều nơi nuôi tôm thẻ chân trắng cho thu nhập cao, ông đã ấp ủ ước mơ làm giàu từ mô hình này. Năm 2012, ông mạnh dạn vay vốn cải tạo ao đầm và là một trong những người đầu tiên trong xã đưa giống tôm thẻ chân trắng về nuôi với phương thức bán thâm canh. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nuôi nên đồng lãi thu về không đáng là bao so với công sức bỏ ra, thậm chí có vụ còn bị

thua lỗ, mất trắng. Nhưng không vì thế mà ông nản chí, ông vẫn miệt mài học hỏi cách nuôi, cách chăm sóc, kinh nghiệm nuôi tôm an toàn, bền vững; tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề nuôi trồng thủy sản để tích lũy kiến thức. Đến năm 2016, ông đầu tư trang thiết bị hạ tầng chuyển sang hình thức nuôi công nghiệp. Để nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững, hiệu quả, thay vì lựa chọn thức ăn công nghiệp và sử dụng dung dịch hóa chất, kháng sinh để xử lý môi trường, ông đã sử dụng các chế phẩm vi sinh để cho ăn và cải tạo môi trường nhằm

đảm, xử lý nguồn nước; chọn con giống ở các cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, đã được xét nghiệm các bệnh thường gặp, nuôi thả với mật độ phù hợp và đúng khung thời vụ; chăm sóc, quản lý sức khỏe tôm nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thủy sản. Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình kỹ thuật nuôi thả mà từ năm 2017 đến nay, tôm nuôi các vụ đều phát triển tốt, không bị dịch bệnh, cho năng suất cao với nguồn thu 400 triệu đồng/vụ. Nhờ nuôi tôm mà cuộc sống gia đình ông khá giả, có điều kiện kiến thiết nhà cửa, chăm lo cho các con ăn học. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vận động các gia đình có diện tích ao nhỏ xung quanh đổi để cải tạo, mở rộng diện tích nuôi tôm. Tôi mong tỉnh, huyện và địa phương tiếp tục có

cơ chế, chính sách phù hợp đồng hành cùng người nuôi trồng thủy sản như hỗ trợ vốn vay ưu đãi, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, dạy nghề cho ngư dân, có kế hoạch duy tu, cải tạo, nạo vét hệ thống thủy lợi để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất...

Ông Bùi Văn Vọng là một trong những người đầu tiên ở xã Nam Thắng (Tiên Hải) đưa giống tôm thẻ chân trắng về nuôi.



THANH HUYỀN